



Đồng chí Võ Thành Thống, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nguyên Chủ tịch UBND thành phố) và đồng chí Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận đồng viên thanh niên quận Ô Môn trước lúc lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: VĂN ANH

**ĐỒNG CHÍ LÊ VIỆT SĨ, PHÓ BÍ THƯ QUẬN ỦY, CHỦ TỊCH UBND QUẬN Ô MÔN:
Tập trung nhiều giải pháp
phát triển kinh tế - xã hội
bền vững**

❖ THANH TÂM (THỰC HIỆN)

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND và nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội của quận Ô Môn tiếp tục phát triển, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện, nâng cao. Nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân mới, phóng viên đã phỏng vấn đồng chí Lê Việt Sĩ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ô Môn.

❖ Thừa đồng chí, năm 2019, trên lĩnh vực kinh tế, quận Ô Môn đã đạt được những kết quả quan trọng nào?

- Năm 2019, kinh tế của quận tiếp tục phát triển. Trong đó, tăng trưởng giá trị sản xuất vượt 1,1% so với kế hoạch, tổng giá trị sản xuất tăng 10,95% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm 4,44%, công nghiệp - xây dựng chiếm 65,98%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,58%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, với tổng giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được trên 18.458 tỉ đồng, đạt 106,94% kế hoạch. Các doanh nghiệp tập trung phát triển sản xuất, đa dạng hóa, cải tiến chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, đến nay số cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hiện có 1.298 cơ sở, với khoảng 14.466 lao động.

Hoạt động thương mại - dịch vụ

phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình. Đến nay, toàn quận có 9.417 cơ sở thương mại và dịch vụ, với khoảng 18.751 lao động. Công tác bình ổn và kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện chặt chẽ; không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 7.179 tỉ đồng, tăng 14,3% so cùng kỳ.

Trong nông nghiệp, sản xuất lúa đạt cả về năng suất và chất lượng, với tổng diện tích xuống giống 16.430 ha. Trong năm, nông dân trong quận đã cải tạo được 70ha vườn, nâng tổng diện tích vườn lên 3.012ha, trong đó vườn đang cho trái là 2.714 ha. Diện tích trồng màu được gần 1.268 ha ...

❖ Thừa đồng chí, quận Ô Môn đang hướng đến đô thị văn minh, vì vậy công tác quản lý đô thị luôn được quan tâm thực hiện. Đồng

chí đánh giá gì về công tác này năm qua?

- UBND quận luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác trật tự kỷ cương đô thị, kiểm tra điều kiện năng lực các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Hiện nay, trên địa bàn quận hiện có 7 quy hoạch chi tiết 1/500, 6 quy hoạch tỷ lệ 1/1.000 - 1/2.000 và 1 quy hoạch tỷ lệ 1/5.000. UBND quận thường xuyên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt; rà soát các quy hoạch không còn phù hợp để kiến nghị hủy bỏ để đảm bảo quyền lợi của người dân, phát huy hiệu quả đầu tư.

Các cấp, các ngành cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra; tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường; vận động Nhân dân lập

đặt đèn chiếu sáng, làm hàng rào, cột cờ đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường...

❖ Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quận Ô Môn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nào, thưa đồng chí?

- Năm qua, UBND quận tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo; huy động cháu vào nhà trẻ học mẫu giáo, học sinh tiểu học, học trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt kết hoạch đề ra. Quận tiếp tục vận động chăm lo “3 đủ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học 2019 - 2020 số tiền 4,277 tỉ đồng ... Mạng lưới y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao. Công tác vận động bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,2%/tổng dân số; giải quyết việc làm cho 7.015 lao động, giải ngân 86 dự án từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, khai giảng 7 lớp đào tạo nghề...

Chế độ chính sách cho gia đình chính sách, người có công với nước, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, 14 căn nhà đại đoàn kết. Các cấp, các ngành cũng quan tâm tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

❖ Thưa đồng chí, năm 2019, đảng bộ quận Ô Môn xác định chủ đề năm là “Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển; nâng cao đời sống Nhân dân”.

Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện chủ đề đề ra?

- Năm 2019, hệ thống chính trị quận đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền, hướng đến chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại. Sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, đảm bảo vừa nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện tinh giản biên chế đúng mục tiêu đề ra; thực hiện tốt phương thức cung cấp dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Về huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, năm qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội được 9.610 tỉ đồng. Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, quận đã nâng cấp, sửa chữa, làm mới 15 cây cầu, 30.002 m đường các loại. Công tác vận động xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và đầu tư phát triển quận có hiệu quả cao, với 17,333 tỉ đồng...

Các cấp, các ngành thực hiện tốt các mục tiêu Quốc gia về xây dựng đô thị văn minh, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần làm khởi sắc bộ mặt đô thị của quận; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo... Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 87,46 triệu đồng.

❖ Trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình, năm 2020, UBND quận sẽ tập trung những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nào trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, thưa đồng chí?

- Năm 2020, UBND quận sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, tạo bước đột phá trong xây dựng

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, sản phẩm công nghiệp phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, đa dạng các loại thị trường bán lẻ, đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới các chợ truyền thống, kêu gọi đầu tư các siêu thị quy mô vừa; đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch. Trong sản xuất nông nghiệp, vận động người dân cải tạo vườn cây ăn trái, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các vùng chuyên canh màu.

Song song đó là tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hóa. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về y tế, tăng cường vận động thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân. Chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với nước; chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục phối hợp nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, và nâng cao chất lượng các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân...

❖ Xin cảm ơn đồng chí!



Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và phường Thới Hòa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Ảnh: NGUYỄN NAM



Hạ tầng giao thông của quận tiếp tục được hoàn thiện. Ảnh: VĂN ANH